



ที่ นม ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๖๕

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไถย นม ๓๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว ๓๓๘๓๔ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรูปแบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมข้างต้น มีค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ในการนี้
จึงให้ทำการปกครองจังหวัดแจ้งเวียนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนดและมีความ
ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยสามารถพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน) ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนาบุคลากรของที่ทำการปกครองอำเภอ/
จังหวัด ได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงขอให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ที่ทำการปกครองจังหวัด(กลุ่มงานปกครอง)

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๑๐๒

(นายสามารถ สุวรรณเมณี)
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รับเรื่อง
20/11/2566

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26/11/2566
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖



ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว ๓๓๘ ๓๔

กรมการปกครอง
ถนนอิษฐานค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๘.๖/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยกรมการปกครองได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่ามีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมข้างต้น มีค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงให้ที่ทำการ ปกครองจังหวัด แจ้งเวียนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนดและมีความประสงค์เข้ารับ การฝึกอบรมให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสามารถพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการ และขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนาบุคลากร ของที่ทำการปกครองอำเภอ/จังหวัด ได้ และให้จังหวัดสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแก่ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมทุกคน โดยให้ถือเป็นนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกรม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางได้ที่ นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์ หรือ นายอดิศักดิ์ แก้วงาม หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๖ ๖๖๐๓ และ ๖๘๓๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
(อธิบดีกรมการปกครอง)

กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

โทร ๐ ๒๒๒๑ ๙๖๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๒๔ ต่อ ๒๒๕



ส่วนราชการ	กรมการปกครอง
เลขที่	41356
วันที่	1 พ.ย. 2566
เวลา	13.59 น.

ที่ กค ๐๔๑๘.๖/ว ๖๕๓

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการ อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. โครงการฝึกอบรม แผนการจัดฝึกอบรมและการทดสอบ เงื่อนไขการสมัคร
 ๒. แบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ๓. คู่มือการสมัครและการชำระเงิน

ด้วยกรมบัญชีกลางกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ และปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ จัดอบรมในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และทดสอบ ณ สถานที่สอบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเก็บค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร e-CPP ได้กำหนดแผนจัดฝึกอบรมและทดสอบ จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้

- ๑.๑ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม จำนวน ๒ รุ่น
- ๑.๒ B1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น จำนวน ๑ รุ่น
- ๑.๓ B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง จำนวน ๑ รุ่น
- ๑.๔ B3 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับสูง จำนวน ๑ รุ่น
- ๑.๕ C1 หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับต้น จำนวน ๑ รุ่น
- ๑.๖ C2 หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง จำนวน ๑ รุ่น
- ๑.๗ C3 หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูง จำนวน ๑ รุ่น

๒. ขอให้หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แจ้งเวียนการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร e-CPP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด และหากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนโปรดลงนามรับรองคุณสมบัติตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวถือเป็นเอกสารสำคัญประกอบการรับสมัคร จึงห้ามจัดทำขึ้นใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๒ ผู้สมัคร ...

กองการเจ้าหน้าที่
วันที่ - 2 พ.ย. 2566
เลขที่ลงรับ 71356

๒.๒ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด และได้รับการรับรองคุณสมบัติฯ จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒.๑ แล้ว สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เมนูฝึกอบรม หัวข้อ หลักสูตร e-CPP ภายในระยะเวลาที่กำหนดใบแผนการจัดฝึกอบรม และการทดสอบ

๒.๓ กรมบัญชีกลางจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามลำดับการสมัครในระบบ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เมนูฝึกอบรม หัวข้อ หลักสูตร e-CPP ตามกำหนดวันประกาศของแต่ละหลักสูตร และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก จัดพิมพ์เอกสารการชำระค่าลงทะเบียน เพื่อนำไปชำระเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถเลือกชำระได้ ๔ ช่องทาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ชำระเงินด้วยตนเอง เพื่อการสอบยืนยันความถูกต้องและป้องกันการคลาดเคลื่อนในการชำระเงิน

๓. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัด

หากผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด กรมบัญชีกลางขอสงวนสิทธิการเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ และจะไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายหนังสือ อนึ่ง ขอเรียนให้ทราบว่า ในส่วนการทดสอบ เนื่องจากหลักสูตรข้างต้นเป็นหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงไม่ได้กำหนดให้มีการสอบซ่อม และกรมบัญชีกลางไม่รับรองว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ ตามนัยมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากหลักสูตรเป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบเพื่อพิจารณาสิทธิดังกล่าวเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐

- ด้านการจัดฝึกอบรม นางสาวลดารัตน์ เกตุฤทัย และ นายอดิศักดิ์ แก้วงาม ต่อ ๕๙๕๖ ๖๖๐๓ และ ๖๘๓๒

- ด้านการจัดการทดสอบ นายเอกราช ใจแจ่ม และ นางสาวจิราพร บุญตันจีน ต่อ ๖๖๑๑

- ด้านเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ นายกวีพจน์ แสงกิติโกมล ต่อ ๕๖๐๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาภรณ์ พานิชวงษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๕๙๕๖ ๖๖๐๓ และ ๖๖๐๗
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๙
E:mail : Saraban@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓